

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài Trò chơi cướp cờ lớp 7 trang 45 Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo.

### **Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Trò chơi cướp cờ trang 45 (Chân trời sáng tạo)**

#### **\* Chuẩn bị đọc**

**Câu hỏi (trang 45 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Quan sát nhan đề và hình ảnh minh họa của văn bản, hình dung về cách chơi của trò cướp cờ. Chia sẻ với bạn bè về sự hình dung ấy của em.

#### **Trả lời:**

Hình dung trò chơi là hai bạn cùng nhau tranh cờ, bạn nào giành được cờ là người chiến thắng.

#### **\* Trải nghiệm cùng văn bản**

**1. Theo dõi:** *Chú ý những từ chỉ trình tự các hoạt động được mô tả ở nội dung*

#### **Trả lời:**

Em chú ý những từ chỉ trình tự các hoạt động được mô tả: hô to, chạy thật nhanh, giật cây cờ, cướp cây cờ, rượt đuổi...

#### **\* Suy ngẫm và phản hồi**

**Nội dung chính:** Hướng dẫn cách chơi cướp cờ.



**Câu 1 (trang 47 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Tìm trong văn bản trên những thông tin về luật của trò chơi cướp cờ.

**Trả lời:**

Luật chơi cướp cờ chính là phần *Hướng dẫn cách chơi*.

**Câu 2 (trang 47 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Theo em, để ghi được điểm trong trò chơi này, đội chơi phải làm gì?

**Trả lời:**

Theo em, để ghi được điểm trong trò chơi này các đội chơi phải tìm cách giật được cây cờ.

**Câu 3 (trang 47 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Mục đích của văn bản *Trò chơi cướp cờ* là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy ?

**Trả lời:**

Mục đích của văn bản là nêu ra mục đích, hướng dẫn cách chuẩn bị và cách chơi cướp cờ. Đặc điểm về hình thức (được phân chia rõ ràng), ngôn ngữ mạch lạc mang thông tin hướng dẫn giúp em nhận ra mục đích ấy.

**Câu 4 (trang 47 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Thông tin trong văn bản *Trò chơi cướp cờ* được triển khai theo cách nào? Dựa vào đâu mà em xác định được? Cách triển khai thông tin ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

**Trả lời:**

Thông tin trong văn bản được triển khai theo trật tự thời gian để làm rõ quy tắc và luật lệ của trò chơi qua việc trình bày thứ tự các bước cần thực hiện.

**Câu 5 (trang 47 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Hình vẽ trò chơi trong văn bản có tác dụng như thế nào đối với việc trình bày thông tin của văn bản?

**Trả lời:**

Hình vẽ giúp minh họa cho cách thức chơi giúp người đọc dễ hình dung về những thông tin được cung cấp trong văn bản.

**Câu 6 (trang 47 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):**

**Viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian (cướp cờ, đá cầu, kéo co, ... ) so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ.**

**Trả lời:**

**Đoạn văn tham khảo:**

**Viết đoạn văn nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian - mẫu 1**

Những trò chơi dân gian đầy tính vận động và trí tuệ như có một ma lực hấp dẫn và vô cùng thú vị đối với tất cả những em bé trước đây. Nào là trò chơi năm mươi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đánh trận giả, kéo co, nhảy dây, đá cò gà, ô ăn quan, bắn bi, banh đũa (đánh nẻ) ,... Khi nhắc đến thì như cả khoảng trời tuổi thơ tràn về với mỗi người, còn với trẻ con bây giờ thì tương đối xa lạ. Đặc biệt các trò chơi dân gian rất dễ tổ chức, không cầu kỳ, tốn kém nên có thể dễ dàng chơi mọi lúc,

mọi nơi, đồ vật phục vụ cho trò chơi rất dễ tìm, dễ làm, chủ yếu lấy từ trong tự nhiên, thậm chí chỉ là cái dây, hòn sỏi, que tre, viên gạch chúng có thể nhặt trong vườn, dưới ruộng là có thể lập được một hội chơi. Chơi trò chơi dân gian không chỉ đơn thuần là thú tiêu khiển của trẻ em mà còn rèn luyện cho trẻ khỏe mạnh về thể chất, về sự phán đoán, óc tư duy sáng tạo và đặc biệt là rèn cho trẻ sớm có tính tự lập, chủ động, biết yêu thương con người, yêu thương thiên nhiên và cuộc sống quanh mình từ đó hình thành tốt kỹ năng sống và giá trị sống để vận dụng vào thực tiễn hàng ngày. Hiện nay, một số trường học đã thực hiện việc tổ chức các trò chơi dân gian cho các học sinh trong giờ ra chơi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa,... để vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống vừa tạo sân chơi lành mạnh cho các em thoát khỏi những trò tiêu khiển hiện đại góp phần phát triển toàn diện trong công tác giáo dục.

### **Viết đoạn văn nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian - mẫu 2**

Trò chơi dân gian không chỉ đơn thuần là thú tiêu khiển của trẻ em mà còn rèn luyện cho trẻ khỏe mạnh về thể chất, về sự phán đoán, óc tư duy sáng tạo và đặc biệt là rèn cho trẻ sớm có tính tự lập, chủ động, biết yêu thương con người, yêu thương thiên nhiên và cuộc sống quanh mình từ đó hình thành tốt kỹ năng sống và giá trị sống để vận dụng vào thực tiễn hàng ngày. Hiện nay, một số trường học đã thực hiện việc tổ chức các trò chơi dân gian cho các học sinh trong giờ ra chơi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa,... để vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống vừa tạo sân chơi lành mạnh cho các em thoát khỏi những trò tiêu khiển hiện đại góp phần phát triển toàn diện trong công tác giáo dục.

### **Viết đoạn văn nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian - mẫu 3**

Xã hội ngày càng phát triển, nền công nghệ điện tử cũng ngày một hiện đại góp phần tạo ra vô vàn những trò chơi điện tử đa dạng. Trò chơi điện tử thu hút người chơi bởi sự hiện đại, phong phú và nội dung lôi cuốn thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận một số những ưu điểm nổi bật của trò chơi dân gian so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ. Trò chơi dân gian như cướp cờ, đá cầu, kéo co,... không những tạo không khí vui vẻ, mang tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi mà còn góp phần rèn luyện thể lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và

chuyên hướng hợp lí,... cho người chơi. Đặc biệt trò chơi dân gian còn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Việt Nam.